

## ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

### เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6 ก.พ.67 เมียนมา “เครื่องบินรบเมียนมาทิ้งระเบิดใส่โรงเรียน 2 แห่งใน จ.ลอยกอร์ว่ ผู้เสียชีวิต 9 ราย”  
แหล่งข่าวระดับสูงของกองกำลังกะเหรี่ยงคาเรนนี KA ระบุว่า เมื่อ 5 ก.พ.67 เครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศเมียนมา จำนวน 2 ลำ ทำการทิ้งระเบิดโจมตีโรงเรียนในเมืองติมอร์โซว และโรงเรียนในหมู่บ้านลายน่านผา จ.ลอยกอร์ว่ รัฐคาเรนนี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส 11 ราย นอกจากนี้ กองทัพเมียนมายังส่งทหารจำนวน 50 นาย เข้าโจมตีเมืองชาดอว์ แต่ถูกกองกำลังผสม KA KNDF และ PDF เข้าโจมตีเครื่องบินลำเลียงกำลังพล ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตทั้งหมด อนึ่ง องค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า ในห้วงปี 2566 เมียนมา บุร์กินาฟาโซ และยูเครน เป็นพื้นที่ ที่เกิดการโจมตีต่อสถานศึกษาามากที่สุดของโลก

20 ก.พ.67 เมียนมา “รถยนต์ระเบิดกลางถนนในท่าซี้เหล็ก เมียนมา ผู้เสียชีวิต 1 ราย”  
เกิดเหตุระเบิดรถยนต์ขึ้นในพื้นที่ จ.ท่าซี้เหล็ก ของเมียนมา ซึ่งอยู่ติดกับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยเหตุเกิดบนถนน Bochup Aung San ใกล้กับสนามกอล์ฟโกลเด้น อีเกิ้ล หมู่บ้านเวียงแก้ว เหตุดังกล่าวทำให้คนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัส และมีรายงานว่าชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย เบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นระเบิดที่ปะทุขึ้นมาจากภายในรถเอง หรือเกิดจากกลุ่มผู้ที่ต้องการสร้างสถานการณ์ หรือเป็นการทำร้ายคู่อริ ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุ สนข. Tachileik News Agency ได้เผยแพร่ข่าวระบุว่า คนขับได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า หน้าอก ท้อง ขา และมีมือซึ่งช่วงเกิดเหตุได้มีผู้สัญจรบนถนนพบเห็นเหตุการณ์ว่า ช่วงระเบิดมีหลังคารถและกระจกแตกกระจายอย่างรุนแรง แต่ไม่ทราบที่เกิดจากเหตุใด

24 ก.พ.67 ญี่ปุ่น “สวนสนุกเฮลโลคิตตี้ในโตเกียวปิดให้บริการหลังได้รับแจ้งเตือนความปลอดภัย”  
นสพ.The Straits Times รายงานว่า สวนสนุก Sanrio Puroland หรือสวนสนุกเฮลโลคิตตี้ในโตเกียว ของญี่ปุ่น ได้รับแจ้งเตือนการก่อเหตุผ่านทางอีเมลว่า มีวัตถุอันตรายถูกวางไว้ภายในสวนสนุก ส่งผลให้สวนสนุกดังกล่าวประกาศปิดให้บริการชั่วคราวทันที โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของลูกค้า นักแสดง และพนักงานในสถานที่ได้ ทั้งนี้ ตำรวจญี่ปุ่นทำการตรวจสอบพื้นที่สวนสนุกหลังได้รับอีเมลดังกล่าว แต่ยังไม่พบวัตถุต้องสงสัยและจะทำการสืบสวนในรายละเอียดต่อไป

## 25 ก.พ.67 ญี่ปุ่น “เกิดเหตุแทงคนในร้านสะดวกซื้อที่เมืองซัปโปโร เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย”

สนข.NHK รายงานว่า ชายคนหนึ่งได้ใช้มีดทำครัวแทงผู้คนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเซโกมาร์ต ที่เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด ของญี่ปุ่น ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมชายผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นคนในพื้นที่วัย 43 ปี ว่างานอยู่ และได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่า แต่ยังไม่ทราบสาเหตุหรือแรงจูงใจในการก่อเหตุ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีอัตราการก่อความรุนแรงในที่สาธารณะน้อยมาก แต่ล่าสุดเมื่อ ม.ค.67 เพิ่งเกิดเหตุคนร้ายไล่แทงคนในย่านอาซากุฮาระ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในโตเกียว ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย

## เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

## 7 ก.พ.67 ปากีสถาน “เกิดเหตุระเบิดที่สำนักงานผู้ลงสมัครเลือกตั้งทั่วไปปากีสถานก่อนวันเลือกตั้ง”

สนข.Reuters รายงานว่า ในวันเดียวกันเกิดเหตุวางระเบิด 2 จุด บริเวณสำนักงานผู้ลงสมัครเลือกตั้งทั่วไป ในแคว้นบาลูจิสถาน ทาง ตต.ต. ของปากีสถาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 26 คน และบาดเจ็บหลายสิบคน โดยเหตุการณ์ที่ 1 เกิดขึ้นที่สำนักงานของผู้ลงสมัครเลือกตั้งที่ไม่สังกัดพรรค ในเขต Pishin มีผู้เสียชีวิต 14 คน บาดเจ็บมากกว่า 20 คน ขณะที่เหตุการณ์ที่ 2 ผู้ร้ายจุดระเบิดที่ติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณสำนักงานพรรค Jamiat Ulema Islam พรรคทางศาสนาที่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มกองกำลัง ที่เมือง Qilla Saifullah มีผู้เสียชีวิต 12 คน บาดเจ็บ 25 คน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งทั่วไปปากีสถานที่จะมีขึ้น ใน 8 ก.พ.67 ทั้งนี้ ยังไม่มีกลุ่มกองกำลังหรือกลุ่มการเมืองอ้างการก่อเหตุครั้งนี้ ด้านรัฐบาลปากีสถานมีการสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร มากกว่า 590,000 นาย เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศในวันเลือกตั้ง

## ตะวันออกกลาง

## 2 ก.พ.67 อิรักและซีเรีย “สหรัฐฯ โจมตีทางอากาศต่อกองกำลังฝักใฝ่อิสราเอลในอิรักและซีเรีย”

สนข. Reuters รายงานอ้างแถลงการณ์กองทัพสหรัฐฯ ที่ระบุว่า สหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักและซีเรีย เช่น กองกำลัง QUDs ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) และกองกำลังติดอาวุธอื่น รวมทั้งหมด 85 เป้าหมาย อาทิ ศูนย์บัญชาการและควบคุม ศูนย์ข่าวกรอง จรวด ซีปนาวุธ พื้นที่จัดเก็บอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และคลังอาวุธ ทำให้สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตอย่างน้อย 39 ราย ซึ่งปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้เหตุโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯ ในจอร์แดนเมื่อ 28 ม.ค.67 ด้านกองทัพอิรักและซีเรียตำหนิการโจมตีดังกล่าวว่าจะยิ่งบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง และอาจทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบานปลายและรุนแรงมากขึ้น

### 3 ก.พ.67 อิรักและซีเรีย “อิหร่านประณามปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิรักและซีเรียของสหรัฐฯ”

สนข. Reuters รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของนายนาสเซอร์ คานานี โฆษก กต.อิหร่าน ประณามสหรัฐฯ ที่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายกองกำลัง Quds Force สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guard Corps-IRGC) ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักและซีเรีย รวม 85 เป้าหมาย เมื่อ 2 ก.พ.67 เนื่องจากละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอิรักและซีเรีย และการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ พร้อมเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council-UNSC) ดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้สหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในภูมิภาคโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

### 3 ก.พ.67 เยเมน “กลุ่มฮูซีในเยเมนอ้างเป็นผู้ลงมือยิงซีปนาวุธหลายลูกโจมตีเมืองไอลัต ของอิสราเอล”

สนข.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยาร์ยา ซาเรีย โฆษกกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมน เมื่อ 2 ก.พ.67 ว่า กลุ่มฮูซียิงซีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในเมืองไอลัต ทางตอนใต้ของอิสราเอล เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนพลเมืองชาวปาเลสไตน์ และตอบโต้การทำสงครามของอิสราเอล พร้อมยืนยันว่ากลุ่มฮูซีไม่ลังเลที่จะเดินทางโจมตีอิสราเอลทั้งทางบก และทางทะเลต่อไป จนกว่าอิสราเอลจะยุติการทำสงครามในฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในตอนนี้ ขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าสามารถทำลายซีปนาวุธพื้นสู่อากาศ (SAM) ของกลุ่มฮูซีในทะเลแดงได้สำเร็จ

### 4 ก.พ.67 เยเมน “กองทัพเรือสหรัฐฯ โจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูซีในเยเมนอย่างน้อย 36 แห่ง”

กท.สหรัฐฯ รายงานว่า กองทัพเรือของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ดำเนินปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมนอย่างน้อย 36 แห่ง โดยกำหนดเป้าหมายการโจมตีไปยังคลังเก็บอาวุธใต้ดิน เครื่องยิงซีปนาวุธต่อต้านเรือรบ เพื่อลดขีดความสามารถทางการทหารของกลุ่มฮูซีในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้า บริเวณทะเลแดง ซึ่งนับเป็นการตอบโต้กลุ่มฮูซีครั้งใหญ่เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ของกองทัพสหรัฐฯ และพันธมิตร ขณะเดียวกันการโจมตีกลุ่มฮูซีในเยเมนดำเนินควบคู่ไปกับปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธในอิรักและซีเรียของทางการสหรัฐฯ หลังจากฐานทัพของสหรัฐฯ ในจอร์แดน ถูกโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธ ซึ่งทางการสหรัฐฯ เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน

**5 ก.พ.67 จอร์แดน “สหรัฐฯ โจมตีกลุ่มติดอาวุธที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน”**

นายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาคความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ระบุว่า ทางกรสหรัฐฯ ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากทางการอิหร่านต่อไป หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ โจมตีกลุ่มติดอาวุธในอิรัก และซีเรีย เมื่อ 2 ก.พ.67 เนื่องจากกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน ซึ่งทำให้ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิต 3 นาย ทั้งนี้ทางการอิหร่านยังคงหลีกเลี่ยงการปะทะกับสหรัฐฯ โดยตรง ขณะที่ ก.ท.สหรัฐฯ ยืนยันว่า ไม่ต้องการทำสงครามกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าพร้อมที่จะตอบโต้ หากกองกำลังของสหรัฐฯ ถูกโจมตี

**5 ก.พ.67 อิรัก “กลุ่มการเมืองในอิรักเรียกร้องให้สหรัฐฯ ถอนกำลังทหารออกจากอิรัก”**

จากกรณีสหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศกับกลุ่มฮาชดี ซาบี ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธทางตะวันตกของอิรัก เมื่อ 2 ก.พ.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 16 ราย บาดเจ็บ 36 ราย ส่งผลให้นายโมห์เซน อัล-มันดาลาवी รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ของอิรัก เรียกร้องให้รัฐสภาเร่งดำเนินการตามมติที่เรียกร้องให้ถอนกองกำลังต่างชาติทั้งหมดออกจากอิรัก ขณะที่นายฟุอัด ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศอิรัก กล่าวระหว่างพบกับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป แคนาดา บราซิล และออสเตรเลียว่า การโจมตีของสหรัฐฯ ได้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินในอิรัก ซึ่งรัฐบาลอิรักไม่อนุญาตให้ใช้ดินแดนของอิรักเป็นสนามรบระหว่างประเทศที่เป็นปรปักษ์กัน และอิรักไม่ใช่สถานที่ให้ประเทศเหล่านี้ใช้เป็นที่พักพิงหรือแสดงแสนยานุภาพทางทหาร

ด้านนายฟาลิห์ อัล-ฟายัดห์ ประธานกลุ่มฮาชดี ซาบี ระบุว่า สหรัฐฯ กำลังเล่นอยู่กับไฟ และขอเตือนฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าอย่าทำสิ่งอันตรายลักษณะเดียวกัน พร้อมกับเรียกร้องให้ นรม.อิรักปกป้องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของอิรัก ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นจนกว่ากองกำลังต่างชาติจะออกจากดินแดนของอิรัก และเรียกร้องให้ขจัดความเป็นต่างชาติทุกอย่างออกจากอิรัก ส่วนกลุ่มต่อต้านแห่งอิสลามที่เป็นกองกำลังติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่งในอิรัก ประกาศว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารกับกำลังพลสหรัฐฯ จนกว่าจะถอนตัวออกไปจากอิรัก

### **5 ก.พ.67 ซีเรีย “กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรีย”**

กองกำลังต่อต้านแห่งอิสลามในอิรัก (IRI) ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านระบุว่าได้ใช้โดรนโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรีย ที่จังหวัดเค เอช-ซอร์ ทางตะวันออกของซีเรีย เมื่อ 5 ก.พ.67 โดยฐานทัพดังกล่าวเป็นสถานที่ที่สหรัฐฯ ใช้ฝึกสอนกองกำลังประชาธิปไตยแห่งซีเรีย ที่ประกอบด้วยกลุ่มนักรบชาวเคิร์ด โดยการโจมตีครั้งนี้ทำให้นักรบชาวเคิร์ดเสียชีวิต 6 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 18 ราย อนึ่ง การโจมตีครั้งนี้ นับเป็นการตอบโต้ที่สำคัญครั้งแรกของกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านสหรัฐฯ หลังจากที่ถูกสหรัฐฯ โจมตีทางอากาศใส่พื้นที่เป้าหมาย 85 แห่ง ของกลุ่มกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) และกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในอิรักและซีเรีย เมื่อ 2 ก.พ.67 นอกจากนี้ กองทัพอิสราเอลมีการใช้รถถังและเฮลิคอปเตอร์ออกปฏิบัติการตามแนวพรมแดนฉนวนกาซา เพื่อเร่งกวาดล้างกลุ่มฮามาส โดยได้ส่งทหารนักรบฮามาสไปหลายสิบคนระหว่างการสู้รบในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และยังมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่เป้าหมายกลุ่มอิซบูลลฮ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ทำให้นักรบกลุ่มอิซบูลลฮ์เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มอิซบูลลฮ์ยังจรวดเข้ามาในพื้นที่เกษตรของอิสราเอล

### **6 ก.พ.67 ทะเลแดง “กลุ่มกบฏฮูซียิงขีปนาวุธใส่เรือสองลำในทะเลแดง”**

สนข.Reuters รายงานว่า โฆษกกลุ่มฮูซีในเยเมน ระบุว่าเมื่อ 5 ก.พ.67 ว่าได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกใส่เรือมอร์นิงไทด์ (Morning Tide) ติดธงบาร์เบโดส และเรือสตาร์นาเซีย (Star Nasia) ติดธงหมู่เกาะมาร์แชลล์ ซึ่งทางกลุ่มฮูซีอ้างว่าเป็นเรือของอังกฤษ และสหรัฐฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ เรือสตาร์นาเซียของกรีซ ซึ่งบริหารโดยบริษัท Star Bulk Carrier รายงานว่าเรือได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่บริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเล Ambrey ของอังกฤษ ระบุว่า เรือมอร์นิงไทด์ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรน แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเช่นกัน อนึ่ง ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา กลุ่มกบฏฮูซีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เพิ่มการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธใส่เรือสินค้าและเรืออื่น ๆ ในทะเลแดง โดยอ้างว่าเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์และต่อต้านการรุกรานของอิสราเอลในฉนวนกาซา ซึ่งการโจมตีดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับการขนส่งทางทะเลและการค้าโลก เพราะเรือสินค้าจำนวนมากต้องเดินทางอ้อมทวีปแอฟริกาซึ่งไกลกว่าเดิมและมีต้นทุนมากกว่าเดิม และยังสร้างความกังวลว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอาจลุกลามไปทั่วตะวันออกกลาง

**6 ก.พ.67      ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลโจมตีรถบรรทุกเสบียงอาหารขององค์การสหประชาชาติ”**

สนช. Al Jazeera รายงานว่า กองทัพอิสราเอลโจมตีรถบรรทุกเสบียงอาหารของสำนักงานบรรเทาทุกข์ และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล (UNRWA) ระหว่างเดินทางไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอล ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาความอดอยากขั้นรุนแรง ทั้งนี้ เหตุโจมตีรถบรรทุกเสบียงอาหารในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากที่ทางการอิสราเอลกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บางส่วน ของ UNRWA มีส่วนร่วมกับกลุ่มฮามาสในการบุกโจมตีอิสราเอล เมื่อ 7 ต.ค.66

**6 ก.พ.67      ฉนวนกาซา “กลุ่มฮูซีอ้างการโจมตีของกลุ่มจระเข้รุนแรงขึ้น หากอิสราเอลยังโจมตีฉนวนกาซา”**

นายอับดุล-มาลิก อัล-ฮูตี ผู้นำกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมน ออกแถลงการณ์ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูซีจะรุนแรงขึ้น หากอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีในฉนวนกาซาต่อไป รวมถึงหากกีดกันพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ในการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นนับตั้งแต่ พ.ย.66 ซึ่งกลุ่มฮูซี ดำเนินการโจมตีเรือเรือบรรทุกสินค้าทุกลำที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล เพื่อแสดงถึงความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซา ส่งผลให้การค้าทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการโจมตีในทะเลแดงอย่างต่อเนื่อง

**7 ก.พ.67      ฉนวนกาซา “กลุ่มฮามาสมีการตอบสนองเชิงบวกต่อข้อเสนอหยุดยิงในฉนวนกาซา”**

สนช. AP รายงานอ้างอิงแถลงของนายกรัฐมนตรี Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ของกาตาร์เมื่อ 6 ก.พ.67 ว่า ฮามาสมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อแผนการหยุดยิงล่าสุดในฉนวนกาซา และการปล่อยตัวตัวประกันล่าสุดแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการตอบสนองของกลุ่มฮามาส และระบุเพียงว่า ฮามาสมีข้อสังเกตต่อข้อเสนอดังกล่าว โดยนายแอนโทนี่ บลิงเคน รมว.กต.สหรัฐฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนตะวันออกกลางระหว่าง 3-8 ก.พ.67 และได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของกาตาร์เมื่อ 6 ก.พ.67 ยืนยันว่าได้รับการทราบการตอบสนองของกลุ่มฮามาสและจะหารือประเด็นดังกล่าวกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลใน 7 ก.พ.67 ขณะที่กลุ่มฮามาสระบุในแถลงการณ์ของกลุ่มว่าได้ตอบสนองต่อข้อเสนอล่าสุดของผู้ไกล่เกลี่ยจากสหรัฐฯ และตะวันออกกลางด้วยจิตวิญญาณเชิงบวก และยังคงแสวงหาการหยุดยิงถาวรเพื่อยุติการรุกรานต่อชาวปาเลสไตน์ หลังจากอิสราเอลขัดขวางแนวคิดดังกล่าว

**8 ก.พ.67**      **ฉนวนกาซา “นรม.อิสราเอล ปฏิเสธข้อเสนอยุติยิงในฉนวนกาซาของกลุ่มติดอาวุธฮามาส”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเบนจามิน เนทันยาฮู นรม.อิสราเอล เมื่อ 7 ก.พ.67 ซึ่งระบุว่า อิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอยุติยิงชั่วคราวในฉนวนกาซา เป็นระยะเวลา 135 วัน ของกลุ่มติดอาวุธฮามาส เพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันทั้งหมด แต่กองทัพอิสราเอลจะต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอล และกลุ่มฮามาส นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าหนทางเดียวที่จะสามารถฟื้นฟูความมั่นคงในอิสราเอลกลับมาอีกครั้ง คือการที่กองทัพอิสราเอลต้องได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสทั้งหมดในฉนวนกาซาเท่านั้น ขณะที่ นายซามี อาบู ซูห์รี สมาชิกอาวุโสของกลุ่มฮามาส ระบุว่า ความเห็นดังกล่าวของ นรม.อิสราเอล แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของอิสราเอลที่จะต้องสร้างความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไป

**8 ก.พ.67**      **จอร์แดน “สหรัฐฯ สั่งทหารแกนนำกลุ่ม Kataib Hezbollah ตอบโต้เหตุโจมตีฐานในจอร์แดน”**

สนช. AP รายงานอ้างแถลงการณ์กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ว่า แกนนำกลุ่ม Kataib Hezbollah จำนวน 3 คน รวมถึงนาย Wissam Muhammad Sabir Al-Saadi หรือ Abu Baqir Al-Saadi ผู้นำกลุ่ม Kataib Hezbollah ในพื้นที่ซีเรีย เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐฯ บริเวณ Al Mashtal กรุงแบกแดด อิรัก เมื่อ 7 ก.พ.67 โดยสหรัฐฯ เชื่อว่าบุคคลทั้งสามเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีฐานกองกำลังสหรัฐฯ ในจอร์แดน ซึ่งมีนายทหารสหรัฐฯ เสียชีวิต 3 นาย พร้อมยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และสหรัฐฯ พร้อมจะตอบโต้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค

**8 ก.พ.67**      **ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลเตรียมเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เมืองราฟาห์ ในฉนวนกาซา”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า นายเบนจามิน เนทันยาฮู นรม.อิสราเอล สั่งการให้กองทัพอิสราเอล เตรียมเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในเมืองราฟาห์ ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ติดกับชายแดนประเทศอียิปต์ และอิสราเอลจะได้รับชัยชนะเบ็ดเสร็จเหนือกลุ่มติดอาวุธฮามาส ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขณะที่ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ระบุว่า การเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในเมืองราฟาห์ จะทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้ มีรายงานว่า มีผู้พลัดถิ่นชาวปาเลสไตน์ ประมาณ 1 ล้าน 4 แสนคน หนีภัยการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส มาอาศัยอยู่ในเมืองราฟาห์

**8 ก.พ.67 อิรัก “ทางการอิรักประณามปฏิบัติการโจมตีกลุ่ม Kataib Hezbollah ในอิรัก ของสหรัฐฯ”**

สนข.Reuters รายงานว่า พลตรี ยาห์ยา ราซูล โฆษกกองทัพอิรัก ออกแถลงการณ์ประณาม กองทัพสหรัฐฯ ที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธ Kataib Hezbollah ที่เคลื่อนไหวนิรภัย เมื่อ 7 ก.พ.67 โดยระบุว่า การโจมตีในครั้งนี้ของกองทัพสหรัฐฯ จะยิ่งผลักดันให้รัฐบาลอิรักทำการยุติปฏิบัติการทางทหารของ กองกำลังนาชาติในอิรัก ที่นำโดยสหรัฐฯ และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ ทั้งนี้ กองกำลัง นาชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการต่อต้านกลุ่ม Islamic State (IS) ในอิรัก โดยมีทหารสหรัฐฯ ประจำการที่อิรัก ประมาณ 2,500 นาย ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการทหารแก่กองทัพอิรัก

**8 ก.พ.67 อิสราเอล “กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ยิงจรวดตอบโต้ปฏิบัติการของอิสราเอล”**

สนข.AFP รายงานอ้างแถลงการณ์ของกองกำลังป้องกันอิสราเอล (Israeli Defense Forces-IDF) ในวันเดียวกันว่า กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอนยิงจรวดประมาณ 30 ลูก เข้าโจมตีพื้นที่ Ein Zeitim และ Dalton ทางตอนเหนือของอิสราเอล แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของอิสราเอล ต่อเมือง Nabatyeh ทางตอนใต้ของเลบานอนในวันเดียวกัน ทำให้สมาชิกและแกนนำระดับปฏิบัติการของกลุ่ม ฮิซบอลลอฮ์ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยอิสราเอลอ้างว่าแกนนำคนดังกล่าวอยู่เบื้องหลังเหตุยิงจรวดข้ามพรมแดน หลายครั้งต่อพื้นที่ Kiryat Shmona และ Metula ทางตอนเหนือของอิสราเอล

**10 ก.พ.67 ซีเรีย “เกิดเหตุระเบิดในกรุงดามัสกัสของซีเรีย คาดว่าเป็นการโจมตีจากอิสราเอล”**

องค์กรสังเกตการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรีย ระบุว่า เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ตะวันตกของ กรุงดามัสกัส ในซีเรีย เมื่อ 10 ก.พ.67 โดยคาดการณ์ว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากการโจมตีจากอิสราเอล ซึ่งเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าระบบการป้องกันการโจมตีทางอากาศของซีเรีย ตอบสนอง ต่อการโจมตีของอิสราเอล จากบริเวณที่ราบสูงโกลัน ทางตอนใต้ของซีเรีย ซึ่งถูกทางการอิสราเอลยึดครอง



### **11 ก.พ.67      ฉนวนกาซา “อิสราเอลพบเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสใต้สำนักงาน UNRWA”**

สนข. Reuters รายงานว่า กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) นำผู้สื่อข่าวจาก สนข.ต่างประเทศหลายแห่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสภายใต้อาคารสำนักงานองค์กรบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล (UNRWA) ใน Gaza City ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา โดยเครือข่ายอุโมงค์ในจุดดังกล่าว มีความยาว 700 เมตร อยู่ลึกลงไปใต้ดิน 18 เมตร บางจุดแยกออกเป็น 2 ส่วนมีห้องและพื้นที่สำหรับทำงาน ตู้เซฟเหล็ก ห้องน้ำ รวมถึงห้องขนาดใหญ่ที่มีเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์จำนวนมาก ซึ่ง IDF เชื่อว่าเป็นศูนย์บัญชาการกลางด้านข่าวกรองอีกแห่งหนึ่งของกลุ่มฮามาส และเป็นหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มฮามาสฉวยโอกาสใช้ UNRWA เพื่อดำเนินกิจกรรมก่อการร้าย ด้าน UNRWA ออกแถลงการณ์ระบุว่าไม่สามารถยืนยันหรือแสดงความเห็นต่อกรณีอิสราเอลค้นพบอุโมงค์ใต้อาคารสำนักงาน UNRWA ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ถอนกำลังออกจากอาคารแห่งนี้ ตั้งแต่ 12 ต.ค.66 และ UNRWA ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการทหารในการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้านล่างอาคารสำนักงาน

### **12 ก.พ.67      ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลยุติปฏิบัติการโจมตีทางตอนใต้ของฉนวนกาซา”**

กองทัพอิสราเอลได้ออกแถลงการณ์ยุติปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่องในเมืองราฟาห์ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาส แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ทางการอิสราเอลระงับแผนการโจมตีเมืองราฟาห์ หากอิสราเอลยังไม่มีแผนการรับรองความปลอดภัยของพลเรือน เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บรรดาหน่วยงานบรรเทาทุกข์ในฉนวนกาซา ระบุว่า หากอิสราเอลยังคงโจมตีเมืองราฟาห์อาจเกิดหายนะครั้งใหญ่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแห่งสุดท้ายในฉนวนกาซา รวมถึงมีพลเรือนชาวปาเลสไตน์จำนวนมากอาศัยอยู่

### **13 ก.พ.67      ทะเลแดง “กลุ่มกบฏฮูซีมุ่งเป้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่กำลังเดินทางไปยังอิหร่าน”**

กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูซีในเยเมนยิงขีปนาวุธจำนวน 2 ลูก โดยมุ่งเป้าไปยังเรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงหมู่เกาะมาร์แชลล์ ซึ่งแล่นอยู่ในทะเลแดง และอยู่ระหว่างเดินทางไปยังอิหร่าน ส่งผลให้เรือลำดังกล่าวได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีรายงานการบาดเจ็บของลูกเรือ โดยการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูซีมุ่งเป้าโจมตีไปยังเรือบรรทุกสินค้าที่กำลังเดินทางไปอิหร่าน นับตั้งแต่กลุ่มฮูซีเริ่มปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง เพื่อกดดันทางการอิสราเอลให้หยุดปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม นายยาร์ฮยาซารี โฆษกของกลุ่มฮูซีระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าลำดังกล่าวเป็นของทางการสหรัฐฯ ขณะที่ระบบติดตามการขนส่งทางทะเลบ่งชี้ว่าเรือลำดังกล่าวเป็นของกรีซ

**15 ก.พ.67** อ่าวเอเดน “กลุ่มกบฏฮูษียอมรับเป็นผู้ลงมือโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษในอ่าวเอเดน”

กลุ่มกบฏฮูษีในเยเมนระบุว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของเฮลิคอน ซึ่งเป็นบริษัท ที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของอังกฤษในอ่าวเอเดน อย่างไรก็ตาม เรือบรรทุกสินค้าลำนี้ได้รับความเสียหาย เล็กน้อย และไม่มีลูกเรือคนใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้ยึดอาวุธยุทธโปกรณ์ของอิหร่านจำนวน 200 ชิ้น อาทิ ซิปนาวูตพิสัยกลาง วัตถุระเบิด และยานผิวน้ำไร้คนขับ (USV) ซึ่งอาวุธเหล่านี้เดิมที่จะถูกส่งมอบให้กับกลุ่มฮูษี เมื่อ 28 ม.ค.67 เพื่อใช้ในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง

**18 ก.พ.67** ทะเลแดง “กลุ่มกบฏฮูษีใช้ยานผิวน้ำไร้คนขับโจมตีในทะเลแดงเป็นครั้งแรก”

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ออกแถลงการณ์ผ่านบัญชีหน่วยงานบนแพลตฟอร์ม X ว่า สหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นการโจมตีจากกลุ่มฮูษีที่มุ่งเป้าต่อกองทัพสหรัฐฯ ในทะเลแดง เมื่อ 17 ก.พ.67 จำนวน 5 ครั้ง โดยกลุ่มฮูษีพยายามใช้ซิปนาวูตต่อต้านเรือ จำนวน 3 ลูก ยานผิวน้ำไร้คนขับ (Unmanned Surface Vehicle-USV) 1 ลำ และยานใต้น้ำไร้คนขับ (Unmanned Underwater Vehicle-UUV) 1 ลำ โจมตีแต่ถูกสกัดกั้นไว้ได้ นับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูษีใช้ UUV โจมตี นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคเมื่อ 23 ต.ค.66 ซึ่งแสดงถึงภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อความปลอดภัยของกองทัพสหรัฐฯ และเรือพาณิชย์ในทะเลแดง อย่างไรก็ตาม กองทัพสหรัฐฯ จะมุ่งปฏิบัติการเพื่อปกป้องเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำสากลต่อไป

**19 ก.พ.67** อ่าวเอเดน “ฮูษียิงซิปนาวูตโจมตีเรือสินค้าของอังกฤษในอ่าวเอเดนเสียหายรุนแรง”

สนข. Reuters รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงพลจัตวา Yahya Saree โฆษกกองกำลังติดอาวุธกลุ่มฮูษีในเยเมน ในวันเดียวกันว่ากลุ่มฮูษียิงซิปนาวูต 2 ลูกโจมตีเรือ Rubymar เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติอังกฤษ ขณะเดินเรืออยู่ในอ่าวเอเดน ส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเดินเรือต่อได้และเสี่ยงจมลงทะเล ลูกเรือจึงตัดสินใจสละเรือ โดยกลุ่มฮูษีได้ช่วยเหลือลูกเรือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เรือ Rubymar มีต้นทางจากท่าเรือในเมือง Khorfakkan รัฐฟูญัยเราะห์ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และปลายทางอยู่ที่ท่าเรือในบัลแกเรีย

### **18 ก.พ.67      ฉนวนกาซา “นรม.อิสราเอลยุติการเจรจาสงบศึกในฉนวนกาซา”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเบจามิน เนทันยาฮู นรม.อิสราเอล เมื่อ 17 ก.พ.67 ว่ารัฐบาลอิสราเอลส่งคณะเจรจาไปยังกรุงไคโร ของอียิปต์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวประกัน ออกจากฉนวนกาซา ตามคำร้องขอของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอิสราเอลจะยุติ การเจรจาสงบศึกในฉนวนกาซากับกลุ่มติดอาวุธฮามาส โดยให้เหตุผลว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มฮามาสไม่สมเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายพันคนที่เคยก่อคดีฆาตกรรมออกจากเรือนจำในอิสราเอล นอกจากนี้ นรม.อิสราเอล ยังระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังคงคัดค้านการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์แต่เพียงฝ่ายเดียว พร้อมเน้นย้ำว่าข้อตกลงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสามารถบรรลุได้จากการเจรจาโดยตรงระหว่างอิสราเอล กับปาเลสไตน์อย่างไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น

### **21 ก.พ.67      อิหร่าน “อิหร่านระบุว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการโจมตีท่อส่งก๊าซ”**

สนช.ต่างประเทศรายงานอ้าง รมต.กระทรวงพลังงานอิหร่านให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในวันเดียวกันว่า อิสราเอลอยู่เบื้องหลังการโจมตีท่อส่งก๊าซ 2 ครั้งที่จังหวัด Chaharmahal และ Bakhtiari เมื่อ 14 ก.พ.67 ส่งผล กระทบต่อการส่งก๊าซไปยังหลายจังหวัดและสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบส่งพลังงานของอิหร่าน ทั้งนี้ เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่าน ไปยังจังหวัด ต่าง ๆ ทางเหนือ ระยะทางประมาณ 1,270 กม.

### **23 ก.พ.67      ทะเลแดง “กลุ่มฮูซีเตรียมยกระดับโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงทุกลำที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล”**

กลุ่มกบฏฮูซีในเยเมนออกแถลงการณ์เตรียมยกระดับการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของสหรัฐฯ อังกฤษ และเรือทุกลำที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในทะเลแดง โดยใช้อาวุธใต้น้ำชนิดใหม่ ขณะที่ปฏิบัติการในทะเลแดง ทะเล อหรับ ช่องแคบบับอัล-มันเดบ และอ่าวเอเดน จะยังคงทวีความรุนแรงต่อไปและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อทางทะเลทั่วโลกกว่าร้อยละ 12 ทำให้บรรดาบริษัทขนส่ง ต้องใช้ เส้นทางที่ไกลกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของกลุ่มฮูซีเริ่มขึ้นนับตั้งแต่ พ.ย.66 เพื่อแสดงถึงความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกลุ่มติดอาวุธฮามาส และเป็นการตอบโต้สงครามระหว่างอิสราเอล และกลุ่ม ฮามาส หากยังไม่มีการยุติการทำสงครามในฉนวนกาซา

**25 ก.พ.67** เยเมน “กองทัพสหรัฐฯ และอังกฤษโจมตีเป้าหมาย 18 จุด ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมน”

กองทัพสหรัฐฯ และอังกฤษ ออกแถลงการณ์ร่วมระบุว่า กองกำลังของทั้งสองประเทศ เปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมนระลอกใหม่ เมื่อ 24 ก.พ.67 รวมทั้งสิ้น 18 เป้าหมาย ในพื้นที่ 8 จุด ทั่วเยเมน ซึ่งรวมถึงคลังอาวุธใต้ดิน โรงเก็บขีปนาวุธ ระบบโจมตีทางอากาศ เรดาร์ และเฮลิคอปเตอร์ ขณะที่พลเอก ลอยด์ ออสติน รมว.กลาโหมสหรัฐฯ ย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดขวางและลดทอนขีดความสามารถของกลุ่มฮูซี และเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่ากลุ่มฮูซีจะต้องแบกรับผลที่ตามมา หากไม่ยุติการโจมตีที่ผิดกฎหมาย ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

**26 ก.พ.67** เลบานอน “อิสราเอลจะเพิ่มการโจมตีกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอน”

นสพ.The Times of Israel รายงานว่า นาย Yoav Gallant รมว.กท.อิสราเอล ระบุในวันเดียวกัน ว่า กองทัพอิสราเอลจะเพิ่มการโจมตีกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอน เฉพาะอย่างยิ่งในหัวขั้วที่กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ยังไม่สามารถ แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มคนใหม่แทนนาย Wissam Tawil ซึ่งถูกอิสราเอลสังหารเมื่อ ม.ค.67 โดยจะมุ่งโจมตีบริเวณพื้นที่ ตอนเหนือของเลบานอน จนกว่ากลุ่มฮิซบอลลอฮ์จะถอนกำลังออกจากชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน พร้อมทั้งย้ำว่าข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส และการหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซา ไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีกลุ่มฮิซบอลลอฮ์

**แอฟริกา**

**10 ก.พ.67** โซมาเลีย “เหตุกราดยิงที่ฐานทัพในกรุงโมกาดิชูของโซมาเลีย ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพโซมาเลียที่ระบุว่า เกิดเหตุกราดยิงที่ฐานทัพในกรุงโมกาดิชู เมืองหลวงของโซมาเลีย เมื่อ 10 ก.พ.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และบาดเจ็บ 12 ราย ขณะที่ กท.ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ระบุว่า เหตุกราดยิงในครั้งเกิดขึ้นขณะที่กองทัพ UAE และกองทัพบาห์เรน อยู่ระหว่างทำการฝึกทหารโซมาเลีย โดยผู้ก่อเหตุเคยเป็นนักรบของกลุ่มติดอาวุธอัล-ชาบับ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์ ก่อนที่จะแปรพักตร์เข้าร่วมกับกองทัพโซมาเลีย ด้านกลุ่มติดอาวุธอัล-ชาบับ อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังต่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ และระบุว่านักรบของกลุ่มสามารถสังหารทหารโซมาเลียได้ 17 นาย

### 11 ก.พ.67 อียิปต์ “อียิปต์ยกระดับการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนติดฉนวนกาซา”

เว็บไซต์ นสพ.The Times of Israel รายงานว่าอียิปต์ยกระดับการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนติดฉนวนกาซาของปาเลสไตน์ โดยส่งรถถังและรถหุ้มเกราะ รวมประมาณ 40 คัน พร้อมกำลังทหารไปประจำการเพิ่มในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตไซนายติดฉนวนกาซา เนื่องจากอิสราเอลขยายและเพิ่มปฏิบัติการทางทหารในเมือง Rafah ทางตอนใต้ฉนวนกาซาติดเขตไซนายของอียิปต์ ซึ่งปัจจุบันมีชาวปาเลสไตน์ลี้ภัยอยู่ในเมืองดังกล่าวประมาณ 1.4 ล้านคน (ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดในฉนวนกาซา) ทำให้อียิปต์เกิดความกังวลมากขึ้นว่า การโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินในเมือง Rafah ที่ทวีรุนแรงขึ้นจะผลักดันให้ชาวปาเลสไตน์หลบหนีเข้ามายังอียิปต์ แม้ว่าอียิปต์มีการสร้างกำแพงกั้นชายแดนติดฉนวนกาซาเป็นกำแพงคอนกรีตสูงประมาณ 7 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน 6 เมตร กำแพงเหนือพื้นดินติดรั้วเหล็กและลวดหนาม 3 ชั้น เพื่อป้องกันการแทรกซึมของกลุ่มฮามาส ที่อาจลักลอบขุดอุโมงค์ใต้ดินจากฝั่งฉนวนกาซาเข้ามายังอียิปต์

## อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

### 1 ก.พ.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียทิ้งระเบิดในแคว้นคาร์คิฟของยูเครน ทำให้โรงพยาบาลเสียหาย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตำรวจตรี โวลดิเมียร์ ตีโมชโก ผู้บัญชาการตำรวจแคว้นคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน ที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียปฏิบัติการทิ้งระเบิดในเมืองเวลิกี เบอร์ลูค เมื่อ 31 ม.ค.67 ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 4 ราย และโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหาย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการอพยพประชาชน ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้ ด้านนายโอเลห์ ซิเนฮูบอฟ ผู้ว่าการแคว้นคาร์คิฟ ระบุว่า เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ตอบสนองต่อการอพยพผู้คนภายในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างรวดเร็ว หลังมีการแจ้งเตือนว่ากองทัพรัสเซียโจมตีทางอากาศ จึงทำให้การอพยพเป็นไปอย่างราบรื่น และผู้ป่วยทั้งหมดถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นแล้ว

### 3 ก.พ.67 ฝรั่งเศส “คนร้ายใช้มีดแทงประชาชนที่สถานีรถไฟการ์ เดอ ลียง ในปารีส บาดเจ็บ 3 ราย”

เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดทำร้ายประชาชนที่สถานีรถไฟการ์ เดอ ลียง ในกรุงปารีส ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย โดยตำรวจระบุว่าสามารถจับกุมคนร้ายได้แล้ว แต่ยังไม่ทราบเหตุจูงใจในการก่อเหตุ ด้านหนังสือพิมพ์เลอ ซฟิกาโร รายงานอ้างแหล่งข่าวจากตำรวจว่า คนร้ายรายนี้มาจากประเทศมาลีและมีใบขับขี่อิตาลี แต่ยังไม่สามารถยืนยันรายงานข่าวเรื่องนี้ได้ ทั้งนี้ หลังจากเกิดเหตุทหารฝรั่งเศสได้เข้ามารักษาความปลอดภัยที่สถานีรถไฟการ์ เดอ ลียง อย่างเข้มงวด อนึ่ง ฝรั่งเศสพบเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงโดยกลุ่มมุสลิมแนวคิดสุดโต่งหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็มีบางครั้งที่เหตุทำร้ายประชาชนเกิดขึ้นจากบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต

**4 ก.พ.67 ยูเครน “ยูเครนโจมตีพื้นที่ทางตะวันออกซึ่งอยู่ในการควบคุมของรัสเซีย ผู้เสียชีวิต 28 ราย”**

ทางการรัสเซียระบุว่า มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 28 ราย จากการโจมตีของกองกำลังยูเครน ในเมือง Lysychansk ทางตะวันออกของยูเครน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย เมื่อ 3 ก.พ.67 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ กองกำลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน เมื่อ ก.พ.65 รัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 18 ของยูเครน และถือว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ยูเครนและบรรดาชาติตะวันตก ปฏิเสธที่จะยอมรับการที่รัสเซียผนวกดินแดนดังกล่าว

**8 ก.พ.67 ยูเครน “รัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟและเมืองมิโคลายีฟของยูเครน เสียชีวิต 5 ราย”**

ทางการยูเครนออกแถลงการณ์ระบุว่า กองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และยิง ขีปนาวุธโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟ และเมืองมิโคลายีฟ ของยูเครน เมื่อ 7 ก.พ.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 30 ราย รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเสียหาย ขณะที่พลเอก วาเลรี ซาลูจินี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังยูเครน ระบุว่ากองกำลัง ยูเครนสามารถทำลายขีปนาวุธ 44 ลูก และโดรนของกองทัพรัสเซีย จำนวน 64 ลำ ได้สำเร็จ

**10 ก.พ.67 ยูเครน “รัสเซียโจมตีนครคาร์คิฟของยูเครน ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย”**

นายโอเลห์ ซีเนียฮูบอฟ ผู้ว่าการแคว้นคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน ออกแถลงการณ์ระบุว่า กองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีเป้าหมายในนครคาร์คิฟ ทำให้มี ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย และยังทำให้โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ขณะที่ทางการท้องถิ่นยูเครน ระบุว่า โดรนของกองทัพรัสเซียจำนวน 3 ลำ โจมตีปั้มน้ำมันแห่งหนึ่ง ที่เขตเนมิชเลียนสกี ในนครคาร์คิฟ จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปยังบริเวณอาคารใกล้เคียง ทั้งนี้ แคว้น คาร์คิฟตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพรัสเซียหลายครั้ง นับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครน เมื่อ ก.พ.65 และกองทัพรัสเซียปฏิบัติการโจมตีแคว้นดังกล่าวบ่อยครั้งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

**13 ก.พ.67 สหรัฐฯ “เหตุยิงกันในรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก สหรัฐฯ เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 5 ราย”**

สำนักงานตำรวจนิวยอร์ก (NYPD) ระบุว่า เกิดเหตุยิงกันบนขบวนรถไฟที่มุ่งหน้าไปทางเหนือของนครนิวยอร์ก สหรัฐฯ โดยเหตุการณ์มาจากวัยรุ่น 2 กลุ่มทะเลาะวิวาทกัน และหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นำอาวุธปืนออกมายิง เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชายวัย 34 ปี เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 5 ราย อนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของระบบขนส่งมวลชน ระบุว่า การยิงกันเป็นเหตุรุนแรงที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในรถไฟใต้ดิน โดยในปี 2566 มีรายงานทำร้ายร่างกาย 570 ครั้ง แต่เหตุใช้อาวุธปืนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น และในปี 2565 มีชายคนหนึ่งใช้อาวุธปืนก่อเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย ในรถไฟที่กำลังแล่นผ่านย่านบรูคลิน ซึ่งถือเป็นเหตุกราดยิงครั้งแรกในรถไฟใต้ดินตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา

**15 ก.พ.67 สหรัฐฯ “เกิดเหตุกราดยิงขบวนพาเหรดที่เมืองแคนซัส ซิตี้ในสหรัฐฯ”**

สนข. CNN รายงานว่า เกิดเหตุกราดยิงบริเวณสถานีรถไฟ Union Station ใกล้กับขบวนพาเหรดฉลองชัยชนะของทีม Kansas City Chiefs ในการแข่งขันชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอล Super Bowl ที่เมืองแคนซัสซิตี รัฐมิสซูรี สหรัฐฯ เมื่อ 14 ก.พ.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 22 ราย ขณะที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 3 ราย แต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ ทั้งนี้ เมืองแคนซัสซิตีมีสถิติคดีฆาตกรรมเมื่อปี 2566 สูงถึง 182 คดี เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน

**15 ก.พ.67 รัสเซีย “ยูเครนโจมตีเมือง Belgorod ของรัสเซียด้วยขีปนาวุธ ผู้เสียชีวิต 6 ราย”**

สนข. Reuters รายงานว่า ยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีเมือง Belgorod ของรัสเซียซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในบริเวณใกล้กับชายแดนยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าว 6 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 17 ราย ขณะที่นาง Maria Zakharova โฆษก รมว.กต. รัสเซีย ได้กล่าวประณามยูเครนทางสื่อสังคมออนไลน์ Telegram ว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้าย ซึ่งรัสเซียจะฟ้องร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เพื่อดำเนินคดีกับยูเครนต่อไป

**22 ก.พ.67 เยอรมนี “เกิดเหตุนักเรียนเยอรมนีไล่แทงเพื่อน บาดเจ็บรวม 5 ราย”**

นักเรียนชายวัย 17 ปี ก่อเหตุใช้มีดไล่แทงเพื่อนร่วมชั้นเรียนในช่วงเวลาพัก ที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่ง ในเมืองจูปเปอร์ทาล ทางภาคตะวันตกของเยอรมนี เหตุดังกล่าวทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 5 ราย รวมผู้ก่อเหตุ โดยผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บจากการใช้มีดแทงตัวเอง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมพื้นที่ และสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้

-----